

**แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) :**

**ชื่อส่วนราชการ :** ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ

**ประเด็นยุทธศาสตร์ :** พัฒนากลไกและเครื่องมือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

**องค์ความรู้ที่จำเป็น (K) :** หลักการ แนวคิด และวิธีการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทรัพยากรน้ำ

**ตัวชี้วัดตามข้อเสนอการปฏิบัติราชการ :** จำนวนบุคลากรกรมทรัพยากรน้ำได้รับการพัฒนาด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำผ่านเกณฑ์การประเมิน

**เป้าหมายของตัวชี้วัดตามข้อเสนอการปฏิบัติราชการ :** เพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ลำดับ	กิจกรรมการทำความรู้	ระยะเวลา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	เครื่องมือ/อุปกรณ์	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ
๑	<b>การบ่งชี้ความรู้</b> - การจัดตั้งคณะกรรมการและจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อระดมความคิดเห็น	พ.ค. - มิ.ย.๕๗	จำนวนองค์ความรู้	๑ องค์ความรู้	เครื่องคอมพิวเตอร์/ เอกสารที่เกี่ยวข้อง	-	คณะกรรมการ KM / เจ้าหน้าที่ ศสท.	
๒	<b>การสร้างและแสวงหาความรู้</b> - ภายในหน่วยงาน โดยการค้นคว้าจากแหล่งต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ต เอกสารวิชาการ - ภายนอกหน่วยงาน โดยการประสานกับหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ เช่น บริษัทที่ปรึกษา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	มิ.ย.- ก.ค.๕๗	จำนวนแหล่งที่มาขององค์ความรู้	๒ แหล่ง	เครื่องคอมพิวเตอร์/ อินเทอร์เน็ต/ เอกสารที่เกี่ยวข้อง	-	คณะกรรมการ KM / เจ้าหน้าที่ ศสท.	
๓	<b>การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ</b> - การวิเคราะห์ข้อมูล - การเชื่อมโยงข้อมูล - การนำความรู้ที่ได้มาจัดหมวดหมู่เพื่อสะดวกในการค้นหา	มิ.ย.- ก.ค.๕๗	ร่างเอกสาร	ร่างเอกสาร เรื่อง หลักการ แนวคิด และวิธีการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	เครื่องคอมพิวเตอร์/ อุปกรณ์สำนักงาน	-	คณะกรรมการ KM / เจ้าหน้าที่ ศสท.	

ลำดับ	กิจกรรมการจัดทำความรู้	ระยะเวลา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	เครื่องมือ/อุปกรณ์	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ
๔	การประมวลและกลั่นกรองความรู้ - ตรวจสอบความถูกต้องของร่างเอกสาร - จัดทำเอกสาร	มิ.ย.- ก.ค.๕๗	จำนวนเอกสาร	๑๐๐ ชุด	เครื่องคอมพิวเตอร์/ อุปกรณ์สำนักงาน	-	คณะทำงาน KM / เจ้าหน้าที่ ศสท.	
๕	การเข้าถึงความรู้ - เผยแพร่ข้อมูล/เอกสารผ่านเว็บไซต์ ของศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ - เผยแพร่ข้อมูล/เอกสารผ่านบอร์ด ประชาสัมพันธ์ของศูนย์สารสนเทศ ทรัพยากรน้ำ	ก.ค. - ส.ค.๕๗	จำนวนช่องทาง ที่ใช้สื่อสาร	๒ ช่องทาง	เครื่อง คอมพิวเตอร์/ อุปกรณ์สำนักงาน	-	คณะทำงาน KM / เจ้าหน้าที่ ศสท.	
๖	การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ - การสัมมนาและแลกเปลี่ยนความรู้ โครงการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร กรม ทรัพยากรน้ำ	ก.ค. - ส.ค.๕๗	จำนวนครั้งของการ แบ่งปันแลกเปลี่ยน ความรู้	๑ ครั้ง	เครื่อง คอมพิวเตอร์/ เอกสาร	๑๕๖,๐๐๐ บาท	คณะทำงาน KM / เจ้าหน้าที่ ศสท. / ผู้เกี่ยวข้อง	
๗	การเรียนรู้ - การสัมมนา - การเผยแพร่/ถ่ายทอด ข้อมูล ความรู้/เอกสาร สู่ภายนอก	ก.ค. - ส.ค.๕๗	กลุ่มเป้าหมายได้รับ องค์ความรู้จากการ สัมมนา	กลุ่มเป้าหมาย สามารถนำ องค์ความรู้ ไปประยุกต์ใช้ ในการจัดทำแผน แม่บทเทคโนโลยี สารสนเทศและ การสื่อสารของ กรมทรัพยากรน้ำ	เครื่อง คอมพิวเตอร์/ เอกสาร		คณะทำงาน KM / เจ้าหน้าที่ ศสท. / ผู้เกี่ยวข้อง	